

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thực hiện Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU ngày 10/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang về việc tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết, gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và huyện về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

2. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; gắn việc tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Tuyên truyền khẳng định quan điểm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan

trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước; là đoàn kết giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên thế giới...”.

2. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

3. Tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo”; kịp thời cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phê phán sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về đại đoàn kết dân tộc.

5. Tập trung tuyên truyền việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; những mặt được, chưa được, nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế; bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW bằng các hình thức phù hợp

như: sinh hoạt Đảng, đoàn thể; hội nghị giao ban; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Phối hợp chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn tuyên truyền về Nghị quyết số 43-NQ/TW và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường quản lý các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, Internet và mạng xã hội; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW, chú trọng tuyên truyền trên băng rôn, panô, áp phích; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao,... phục vụ Nhân dân nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường các tin, bài tuyên truyền các nội dung, vấn đề đề cập trong Nghị quyết số 43-NQ/TW và việc thực hiện từ huyện đến cơ sở. Chú trọng biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phê phán sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; tăng cường tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 43- NQ/TW và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham mưu, phối hợp BCD 35 tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, không để tạo thành các điểm nóng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW và Kế hoạch số 124-KH/TU rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện,
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Thế Huy